

Source :

ฐานเศรษฐกิจ

Date : 25 S.A. 2559 Page :

5

No :

59562221

กมธ.เกษตรต้นสุดล้มก.ม.ข้าว ยึดโมเดลระบบอ้อยและน้ำตาล

กมธ.เกษตรฯ สนช.เตรียมดัน พ.ร.บ.ข้าวและข้าวเปลือก พ.ศ. หวังค้าขายข้าวเป็นธรรม แบ่งปันผลประโยชน์ชาวนา-ผู้ส่งออก เลียนโมเดลอ้อยและน้ำตาล ส่วนหนึ่งเพื่อสกัดพ่อค้าหน้าข้าวเพื่อนบ้านสวมออร์เตอร์ไทยส่งออกทำเสียชื่อ ระบุโทษทั้งแพ่งและอาญา ชี้หากต้นสำเร็จชาวนาจะเข้มแข็งไม่ต้องพึ่งโครงการรัฐ

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และรองโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าวและข้าวเปลือก พ.ศ. ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้มีส่วนได้เสียทั้งชาวนา โรงสี ผู้ส่งออกและหียง (ผู้จัดหา และรวบรวมข้าวส่งให้ผู้ส่งออกและผู้ค้าในประเทศ)

"สาเหตุที่ต้องการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อความเป็นธรรม และผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้ประโยชน์ทุกภาคส่วน อาทิ เกษตรกรได้ราคาที่เป็นธรรม พ่อค้าที่ซื้อข้าวจากชาวนาไป ควรจะขายในโมเดิร์นเทรดราคาเท่าไร โรงสีควรจะขายให้กับผู้ส่งออก ขายหียงราคาเท่าไร และผู้ส่งออกควรจะซื้อข้าวจากผู้ค้าราคาเท่าไร" ที่ผ่านมากกระบวนการตรวจสอบไม่มีเลย จึงทำให้ราคาข้าวเปลือกถูกมาก ขณะที่ราคาข้าวสารก็แพงลิบลิ่ว ไม่เคยลดราคาเลย ตั้งคำถามว่าส่วนต่างนี้หายไปไหน อยู่ในกระเป๋าใครกันแน่ เพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาจะต้องมีความเป็นธรรมทั้งวงจรห่วงโซ่อุปทาน"

นายกิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะปกป้องข้าวประเทศไทย เพราะมีพ่อค้าบางราย นำเข้าข้าวราคาถูกจากเพื่อนบ้านมาสวมคำสั่งซื้อ (ออร์เตอร์) ข้าวของไทยส่งออก ทำให้ไทยเสียชื่อ

เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันทำข้าวให้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวม และการแบ่งผลประโยชน์ต่อไป จะมีลักษณะแบ่งขายคล้ายโมเดลอ้อยและน้ำตาล แต่จะไม่เหมือนที่เดิวนัก แต่จะเอากำไรหรือเงินค่าธรรมเนียม (ค่าตั้ง) ที่เก็บจากผู้ส่งออกมาตั้งเป็นกองทุน

อย่างไรก็ดีสาระสำคัญของพ.ร.บ. หรือกฎหมายฉบับนี้จะมีข้อบังคับ มีกระบวนการตรวจสอบ และมีบทลงโทษต่างจากปัจจุบันที่ไม่มีเลย โรงสีกดราคาชาวนา พ่อค้ากดราคาโรงสีและหียง หรือโมเดิร์นเทรดขายเกินราคาก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้ หรือไม่มีใครว่าใครได้ ยกตัวอย่าง ราคาข้าวเปลือก ลดเหลือ 5,000-6,000 บาท แต่ราคาข้าวสารก็ยังแพงอยู่ แต่ต่อไป ถ้าราคาข้าวเปลือกปรับลดลง ราคาข้าวสารก็ต้องปรับลงมาเช่นเดียวกัน จะเหมือนราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้น-ลงทุกวัน เป็นต้น ทั้งนี้บทลงโทษจะมีทั้งคดีแพ่งและอาญา

"ที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาชาวนาเดือดร้อนที่ก็ต้องออกมาเรียกร้องปิดถนน รัฐบาลก็ให้ทุกครั้งไป แต่ไม่ได้ไปแก้ปัญหาย่างยั่งยืน สามารถทำให้ชาวนาเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาข้าวและชาวนา ทั้งการผลิต การแปรรูปไปจนถึงการตลาด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชาวนาและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ นำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านข้าวของประเทศ"

ทั้งนี้เงินกองทุนมาจากหลายแหล่ง โดยการเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม ในการนำเข้าหรือส่งออกข้าว ให้สิทธิพิเศษหรือให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนา ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าว (หียง) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนจะมีโทษปรับ